
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๖  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๒๑  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๙  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแลว้  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธานสภาผูแ้ทน 
ราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ด าเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักด์ิ  พัฒนชัยกุล  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  (นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์)  เป็นผู้ตอบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาต่อ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๖  
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ  นายพงศธร  ศรเพชรนรินทร์  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  เขตเลือกต้ังที่  ๓  จังหวัดระยอง  พรรคก้าวไกล 

ที่ประชุมรับทราบ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวน า  นายพงศธร   
ศรเพชรนรินทร์  ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๙๙  คน 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาในล าดับถัดไป  คือ   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรอมฎอน  ปันจอร์  โดย  รองนายกรัฐมนตรี   
(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายศุภโชติ  ไชยสัจ  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  เรื่อง  ความเดือดร้อนจากการ 
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  (นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายชัชวาล  แพทยาไทย  เรื่อง  ปัญหาราคาโคเนื้อ  
กระบือ  ตกต่ า  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายไชยา  พรหมา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์  เรื่อง  ขอให้พิจารณา
แก้ไขความเดือดร้อนจากศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดี
ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๔ - ๑๒.๑๔  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสรรเพชญ  บุญญามณี  เรื่อง  ขอทราบแนวทาง 
การด าเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศกึษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเลสาบสงขลา   
(อควาเรียมหอยสังข์)  จังหวัดสงขลา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเอกราช  อุดมอ านวย  เรื่อง  ปัญหาพื้นถนน 
ใต้เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสแีดง  (ถนนก าแพงเพชร  ๖)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  จ านวน  ๒  กระทู้  ดังน้ี 
๑) เรื่อง  ปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย  รย.  ๒๐๑๕  

และสาย  รย.  ๓๐๑๓ 
๒) เรื่อง  หม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงโดนขโมย  และไฟฟ้าส่องสว่างดับ 
กระทู้ถามในล าดับที่  ๑)  และ  ๒)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   

ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)   ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  เรื่อง  ค่าปรับกรณีการด าเนินการ 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์  ล่าช้า  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายชัชวาล  แพทยาไทย  เรื่อง  ขอให้อนุมัติเงินค้างจ่าย 
ให้แก่หน่วยงานกู้ภัย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๔  และ  ๕  รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง 
ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าป ี ๒๕๖๕  ของกองทุนการออมแห่งชาติ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ    
นายอรุณศักดิ์  จรูญวงศ์นิรมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ   
ด้านการลงทุน  และผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ    
ตอบช้ีแจง 
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จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๒๐  กันยายน   
๒๕๖๖  คือ   

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ติดตาม  ตรวจสอบ  และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ 
เอลนิญโญ  (El  Nino)  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มผีลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค  การเกษตร  และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ  ซึ่ง  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
การก าหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรี 
และพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่ง  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
ที่  ๕.๕) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น  ซึ่ง  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๐) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษา  ตรวจสอบ  ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ  (El  Nino)  ซึ่ง  นายวิชัย  สุดสวาสดิ์   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษา  ตรวจสอบและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ  (El  Nino)  ซึ่ง  นายนิติพล  ผิวเหมาะ   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๒) 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  การคาดการณ์ผลกระทบ   
และแนวทางการปรับตัวและรับมือ  ซึ่ง  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๕.๑๓) 
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๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และน้ าแล้ง  ซึ่ง  นายร่มธรรม  ข านุรักษ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๔) 

๘. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่ง  นายบัญชา  เดชเจริญศิริกุล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๙) 

๙. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษา  และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ  (El  Nino)  ซึ่ง  นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๖.๑๙) 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง   
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๓๕  คน  
เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายกุศล  โชติรัตน์ ๒. นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ 
 ๓. นายขจร  ศรีชวโนทยั ๔. นายชยันต์  เมืองสง 
 ๕. นายปลอดประสพ  สรุสัวดี ๖. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 
 ๗. นายฉกาจ  พฒันกิจวิบูลย ์ ๘. นางสาวชนกนันท์  ศุภศิริ 
 ๙. นายนิติพล  ผิวเหมาะ ๑๐. นางสาวกมนทรรศน์  กิตติสุนทรสกุล 
 ๑๑. นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ ์ ๑๒. นางสาวชุติมา  คชพันธ์ 
 ๑๓. นายณรงเดช  อุฬารกุล ๑๔. นายเดชรัต  สุขก าเนิด 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางศุ์  พิลยัหลา้ ๑๖. รองศาสตราจารย์วิษณุ  อรรถวานิช 
 ๑๗. นายศักดิด์า  วิเชียรศลิป ์ ๑๘. นายโกศล  ปัทมะ 
 ๑๙. นางฐิติมา  ฉายแสง ๒๐. นายนพพล  เหลืองทองนารา 
 ๒๑. นายจักรวาล  ชัยวิรัตนน์ุกูล ๒๒. นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด 
 ๒๓. นายทินพล  ศรีธเรศ ๒๔. นายสมเจตน์  แสงเจริญรัตน์ 
 ๒๕. นายสฤษด์ิ  บุตรเนยีร ๒๖. นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ 
 ๒๗. นายประดิษฐ์  สังขจาย ๒๘. นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล 
 ๒๙. นายบุญชัย  กิตติธาราทรัพย ์ ๓๐. นายจ าลอง  ภูนวนทา 
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 ๓๑. นายวิชัย  สุดสวาสดิ ์ ๓๒. นายสญัญา  นิลสุพรรณ 
 ๓๓. นายร่มธรรม  ข านุรักษ ์ ๓๔. นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสวุรรณ 
 ๓๕. นายอับดุลอายี  สาแม็ง  

ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน   
 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๙  นาฬิกา 

  
  

  (นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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